



ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมทรัพยากรธรณี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท  
วิชาการ ระดับชำนาญการ ตามความในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ประกอบกับสำนักงานเลขาธิการกรมได้มีหนังสือ ที่ สลก. ๐๖/ว ๗๘๗  
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล  
เพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ในตำแหน่งที่มีคนครอง)  
และหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรม ที่ สลก.๐๖/ว ๙๒๕ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอให้ข้าราชการ  
ที่มีรายชื่อส่งแบบเสนอเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. และ อ.ก.พ. กรมทรัพยากรธรณีกำหนด และ/หรือที่  
คณะกรรมการประเมินบุคคลกำหนดเพิ่มเติม นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
และระดับชำนาญการพิเศษ ได้ดำเนินการประเมินบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. และ อ.ก.พ.  
กรมทรัพยากรธรณีกำหนด และ/หรือที่คณะกรรมการประเมินบุคคลกำหนดเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้ว  
กรมทรัพยากรธรณี จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๓ ราย มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ตามบัญชีแนบท้าย  
ประกาศฉบับนี้ หากผู้ใดเห็นว่าผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงาน  
ของตน หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือมีการจ้างวานให้ผู้อื่นจัดทำผลงานแทน หรือเสนอสัดส่วนของผลงาน  
เป็นเท็จ สามารถทักท้วงต่อประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ  
เพื่อดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคล  
ในการขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด ตามความในหนังสือสำนักงาน ก.พ.  
ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหากพ้นกำหนดดังกล่าวไม่มีผู้คัดค้าน  
ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจัดส่งค่าขอประเมินผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวนเรื่องละ ๕ ชุด  
ให้สำนักงานเลขาธิการกรม ส่วนทรัพยากรบุคคล ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ  
หากพ้นกำหนดนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะประเมินผลงานดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพงศ์บุญย์ ปองทอง)  
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

สำเนาถูกต้อง

นางสาวภัทราพรณีย์ ลูยทอง

บัญชีรายละเอียดรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
แบบท้ายประกาศกรมทรัพยากรธรณี ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัด ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง/สังกัด ที่เข้ารับการคัดเลือก เข้ารับการประเมินผลงาน	ผลงานหรือผลสำเร็จของงาน			ข้อเสนอแนวความคิด (เรื่อง)
					ชื่อผลงานที่เสนอ (เรื่อง)	ผู้เข้ารับการ ประเมิน	สัดส่วนของผลงาน (ร้อยละ)	
๑	นายปรเมศ คำฟู	นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๔ ส่วนติดตามและประเมินผล กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี	นักธรณีวิทยาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๔ ส่วนติดตามและประเมินผล กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี	การจำแนกแหล่งซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย มหายุคพาโลโซอิกของประเทศไทย เพื่อการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี	แนวทางการพัฒนาและเผยแพร่ ฐานข้อมูลแหล่งซากดึกดำบรรพ์ ปะการังมหายุคพาโลโซอิก ของประเทศไทย ผ่านระบบ ออนไลน์	
๒	นางสาวหนึ่งฤทัย พรกล้า	นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๑ ส่วนติดตามและประเมินผล กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี	นักธรณีวิทยาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๑ ส่วนติดตามและประเมินผล กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี	การประยุกต์วิธีการศึกษาไอโซโทป ในตะกอนพื้นผิว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การสำรวจทางธรณีวิทยาทางทะเล	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี	การจัดการอบรมองค์ความรู้ (Knowledge Management) และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสำรวจและเทคโนโลยี การสำรวจธรณีวิทยาทางทะเล	
๓	นางสาวประภาพรณ จันทมาศ	นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๐๕ ส่วนส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรณี สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๔	นักธรณีวิทยาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๐๕ ส่วนส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรณี สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๔	การจำแนกและจัดทำฐานข้อมูลหินปูน อุตสาหกรรม จังหวัดกระบี่	ร้อยละ ๘๐	นางวัลภา ศรีสมศักดิ์ ร้อยละ ๑๐ นายสถาพร มิตรมาก ร้อยละ ๑๐	การเผยแพร่ฐานข้อมูลทรัพยากรแร่ หินปูนอุตสาหกรรมให้กับภาค ประชาชน	